




# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

15 มิถุนายน 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b>	
<p><b>คนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์</b></p> <p><b>สื่อนำเสนอ :</b> เว็บไซต์กรมการแพทย์</p> <p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี สอนองพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินี ในโอกาสที่ทรงรับผู้ป่วยเด็ก โรคหัวใจวัย 6 วัน เข้ารับการรักษาเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ ในกรณีนี้ ผู้ปกครองและญาติไปลาปลงในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุคติได้</p>	
<p><b>คำเสี่ยงภัยโควิด 19</b></p> <p><b>สื่อนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, สยามรัฐ, มติชน, บ้านเมือง, ฐานเศรษฐกิจ, hfocus, thecoverage, newtv)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รว.สธ. พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้ง พบปะ อสม.จ.ลำพูน และ จ.ลำปาง ระบุ ได้เร่งติดตามคำเสี่ยงภัยโควิดที่ค้างค้างอยู่กว่า 3 พันล้านบาท ช่วงครึ่งเดือนหลังมี.ย.-ก.ย. 65 ควบคู่กับดำเนินการตามคำร้องขอกรณีร่างกฎหมายกระทรวงฯ แยกตัวออกจาก ก.พ. ส่วนคำเสี่ยงภัยโควิดล็อตก่อนหน้านี้ สธ.จ่ายในสังกัดครบแล้ว ส่วนนอกสังกัดจ่ายไม่ครบเหตุไม่มีหลักฐาน ไม่สามารถจ่ายได้ตามระเบียบราชการ</p>	
<p><b>ลงพื้นที่ จ.สุโขทัย</b></p> <p><b>สื่อนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ prd.</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รว.สธ. พร้อมคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่เยี่ยมสร้างเสริมกำลังใจในการปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม. จ.สุโขทัย พร้อมทั้งมอบนโยบายของ สธ. 5+5 เร่งรัดพัฒนาสานต่อ พร้อมพัฒนาการแพทย์ปฐมภูมิ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความสะดวกใกล้บ้าน ซึ่ง อสม. จะมีเข้ามามีบทบาทสำคัญ</p>	
<p><b>ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันบุหรี่ไฟฟ้า</b></p> <p><b>สื่อนำเสนอ :</b> นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (มติชน, prd., thecoverage, isaranews, thailandplus, thaigov, thebangkokinsight)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เปิดกิจกรรมรณรงค์สุขบัญญัติแห่งชาติ ประจำปี 2567 “รักปลอด ไร้พอด (POD) ปลอดภัย ด้วยสุขบัญญัติ” ระบุ สธ. ผลักดันการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกรูปแบบ พร้อมทั้งสื่อสารความรู้เกี่ยวกับพิษภัยและอันตรายของบุหรี่-บุหรี่ไฟฟ้ามา</p> <p>- นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า กิจกรรมรณรงค์สุขบัญญัติแห่งชาติ มีผู้บริหาร สธ. ศธ. กรุงเทพมหานคร สถาบันยุวทัศน์ เครือข่ายเด็กและเยาวชน และเครือข่ายสาธารณสุข 77 จังหวัด เข้าร่วมกว่า 200 คน ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันบุหรี่ไฟฟ้า โดยเฉพาะเรื่องการสื่อสารสร้างความตื่นตัว ตระหนักถึงอันตราย ร่วมกันสร้างพื้นที่ปลอดภัยโดยเฉพาะในโรงเรียนและสถานศึกษาทุกระดับ</p>	
<p><b>ขับเคลื่อนโครงการเครือข่ายชุมชนร่วมใจ</b></p> <p><b>สื่อนำเสนอ :</b> เว็บไซต์แนวหน้า</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลทรงคุณค่า “ผลงานเครือข่ายสร้างสังคมรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพโดดเด่นดีเยี่ยม ระดับประเทศ (Best of the Best)” ในการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ จากเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยการขับเคลื่อนโดยเครือข่ายชุมชนร่วมใจ ป้องกันภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ หรือ เครือข่าย บวร.ร. และ โรงเรียน ออย. น้อย ที่กระจายทุกพื้นที่ของประเทศไทยอย่างยั่งยืน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>วันไข้เลือดออกอาเซียน 2567</b></p> <p><b>ลื่อนำเสนอ :</b> เว็บไซต์บ้านเมือง</p> <p>- นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยว่า กรมควบคุมโรคและกรุงเทพฯ ผนึกกำลังภาคเอกชน ชวนคนไทยเป็น “เดงกี้ ฮีโร่” รณรงค์ลดป่วย ลดการเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก ช่วยกันส่งต่อแนวทางการป้องกันไข้เลือดออกให้คนรอบตัว เนื่องในวันไข้เลือดออกอาเซียน 2567</p> <p><b>ลื่อนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, thailandplus)</p> <p>- ภก.วีระชัย นวลชัย รองเลขาธิการ ออย. เผยวันที่ 15 มิ.ย. เป็นวันไข้เลือดออกอาเซียน ออย. ขอแนะวิธีการเลือกซื้อ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทรายกำจัดลูกน้ำยุงให้ถูกต้อง ศึกษารายละเอียด สังเกตเลขทะเบียนนวัตกรรม (วอ.ส.) ในกรอบเครื่องหมาย ออย. เพื่อความปลอดภัย ย้ำห้ามใช้กับน้ำที่นำมาดื่มกิน ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งหลังการใช้ หากพบอาการปวดศีรษะ เหนื่อยออกมาก คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย และสงสัยว่าได้รับสารพิษจากทรายกำจัดลูกน้ำยุง ให้รีบพบแพทย์ทันทีและให้นำฉลากไปด้วย</p>	
<p><b>มอบโล่เชิดชูเกียรติ ปคบ.-สน.ห้วยขวาง</b></p> <p><b>ลื่อนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>- นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช เลขาธิการ ออย. เผย ออย.จัดพิธีมอบรางวัลหน่วยงานปราบปรามผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายดีเด่นให้แก่ ปคบ. และรางวัลหน่วยงานดำเนินคดีผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายดีเด่น ให้แก่สถานีตำรวจนครบาลห้วยขวาง เพื่อแสดงความขอบคุณ เชิดชูเกียรติที่เป็นเครือข่ายในการทำงานคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเข้มแข็ง</p>	
<p><b>โรคไข้หวัดนก</b></p> <p><b>ลื่อนำเสนอ :</b> นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, thailandplus, newtv, INN)</p> <p>- นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมควบคุมโรค เผย องค์การอนามัยโลก รายงานพบผู้ติดเชื้อโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N2 ที่ประเทศเม็กซิโก เสียชีวิต 1 ราย ซึ่งจากการเฝ้าระวังสถานการณ์ในประเทศไทย ยังไม่เคยมีรายงานผู้ติดเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N2 มาก่อน และกรมควบคุมโรคได้ร่วมมือกับกรมปศุสัตว์ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก ภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว (One health)</p>	
<p><b>ออย.ปรับลดขั้นตอน-เวลาพิจารณาอนุญาต</b></p> <p><b>ลื่อนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (prd., thailandplus)</p> <p>- นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช เลขาธิการ ออย. เผยว่า ออย. ปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาการพิจารณาอนุญาต เพิ่มศักยภาพการให้บริการรูปแบบดิจิทัล (e Service) ลดขั้นตอน ระยะเวลาการพิจารณาอนุญาต และปรับปรุงกฎหมาย-ระเบียบ เพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ</p>	
<p><b>หลายเครือข่ายขายนมผงปลอม</b></p> <p><b>ลื่อนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ประชาชาติ</p> <p>- ตำรวจสอบสวนกลาง ร่วมกับ ออย. หลายเครือข่ายทูลเกล้าถวายนมผงปลอมบนเว็บไซต์ออนไลน์กว่า 11 เว็บไซต์ ยึดของกลางรวมกว่า 20,000 ชิ้น มูลค่ากว่า 18 ล้านบาท พร้อมจับกุมผู้ต้องหาสัญชาติลาว และสัญชาติเมียนมา 6 ราย โดยนมผงยี่ห้อต่าง ๆ และยารวม 8 ยี่ห้อ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ FALIGOLD, Amesure Diabest Nut Milk, Faligold Canxi, Colostrum Mirakids, Matti Mum, Sica SURE canxi weme, HIUP-นมเพิ่มความสูง และ Boca spray, Boca (เม็ดฟู), Boca Premier</p>	
<p><b>แนะใช้กาวติดขนตาอย่างระวัง</b></p> <p><b>ลื่อนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (แนวหน้า, ผู้จัดการ, sondhitalk)</p> <p>- นพ.ไพโรจน์ สุริตน์วิเศษ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผยว่า การติดขนตาปลอมเพื่อความสวยงาม เสี่ยงทำให้เกิดอันตรายต่อดวงตา หากทำความสะอาดไม่ดี จะกลายเป็นการสะสมเชื้อโรคบริเวณรอบดวงตา เสี่ยงเชื้อโรคจะเข้าสู่ดวงตา หรือหากใช้ไม่ระวังจนกาวเข้าตาทำให้เกิดอาการแพ้ระคายเคือง อักเสบ กระทั่งติดเชื้อ เสี่ยงต่อการสูญเสียการมองเห็น</p> <p>- นพ.อาคม ชัยวีระวัฒน์ ผอ.รพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) เตือนบางครั้งอาจมีความผิดพลาด เช่น กาวไหลเข้าตา บางรายอาการไม่รุนแรงแต่อาจเป็นภัยเงียบทำให้เกิดการติดเชื้อบริเวณกระจกตา ส่วนในรายที่รุนแรง อาจถึงขั้นสูญเสีย ดวงตาได้ การติดขนตาบ่อย ๆ อาจเป็นเหตุให้ขนตาทหลุดร่วง ไม่แข็งแรง ส่งผลให้การงอกของขนตา ผิดเพี้ยนไปจากตำแหน่งเดิม ขนตาคุด การระคายเคืองบริเวณเปลือกตา การอุดตันของรูขุมขนบริเวณที่ติด ทำให้เป็นตาгүйังได้</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- นพ.เอกชัย อารยางกูร รองผอ.ด้านจักษุวิทยา กล่าวเพิ่มเติมว่า จากกรณีที่เป็นข่าว ติดขนตาปลอมแล้วก้าวเข้าตา มีอาการแสบ ปล่อยไว้หลายวันจนปวดมากขึ้น ติดเชื้อมีฝ้าขาวนั้น ขอเตือนผู้ที่นิยมติดขนตาปลอม หากได้รับสารเคมีชนิดใด ๆ เข้าตา ควรรีบล้างออกด้วยน้ำสะอาดทันทีให้ได้มากที่สุด หากยังมีอาการระคายเคืองควรรีบพบจักษุแพทย์ทันที</p>	
<p><b>ข่าวปลอม</b></p> <p><b>สื่อนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ผู้จัดการ</p> <p>- รพ.ราชวิถี ยืนยันกรณีมีประเด็นด้านสุขภาพระบุว่า อาการปวดประจำเดือนเทียบเท่ากับหัวใจวาย มีแรงกดมดลูกสูง เหมือนกับตอนคลอดลูก เป็นข้อมูลเท็จ โดยข้อมูลที่กล่าวถึงทั้ง 2 อาการข้างต้น ไม่มีภาวะที่เปรียบเทียบกันได้ตามความรู้ทางการแพทย์แผนปัจจุบันทั้งทางทฤษฎีและจากการศึกษาวิจัยใด ๆ</p>	
<p><b>พ.ร.บ.อสม.</b></p> <p><b>สื่อนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ thecoverage</p> <p>- ดร.กฤษณ์ สลัดทุกข์ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ ม.ปทุมธานี ในฐานะที่ปรึกษาพิเศษ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย เผยว่า เห็นด้วยกับการมี พ.ร.บ.อสม. มองจะช่วยทำให้หน้าที่-ภารกิจชัดเจน เป็นหลักประกันความมั่นคง พร้อมทำงานร่วมกับ รพ.สต. ภายใต้อาณัติ ได้คล่องตัวขึ้น ช่วยสนับสนุนการสร้าง องค์ความรู้-อุปกรณ์-เครื่องมือ-งบประมาณ ตอบโจทย์การพัฒนาประสิทธิภาพของ อสม. ได้ดีกว่าเดิม</p>	
<p><b>สุขภาพจิตคนไทย</b></p> <p><b>สื่อนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (สยามรัฐ, hfocus)</p> <p>- สสส.-ม.มหิดล จัดเวทีการประชุม Forum สุขภาพคนไทย 2567 เผยข้อมูลปี 65 คนไทยเครียดสูงขึ้น 2.1 เท่า โรคซึมเศร้าเพิ่มขึ้น 4.8 เท่า ซ้ำปัญหาสำคัญ คือ พนันออนไลน์-แก๊งคอลเซ็นเตอร์ ระบาดหนัก ไร้มาตรการที่ชัดเจน โดยการประชุมครั้งนี้มุ่งหวังให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ทั้งการพัฒนากำหนดนโยบาย ติดตาม หรือขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพที่สอดคล้องกับสถานการณ์สุขภาพของคนไทย</p>	
<p><b>ห้องคลอดระดับพรีเมียม</b></p> <p><b>สื่อนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ INN</p> <p>- นพ.ชาติรี เมธธาธาธิป ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมและความเรียบร้อยห้องคลอดและทารกแรกเกิด ประจำ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ภายหลังจาก สธ.ทุ่มงบสนับสนุนล้านบาท เปิดห้องคลอด-ห้องพักฟื้น ระดับพรีเมียม ดูแลคุณแม่-คุณลูกตั้งแต่ตั้งครรภ์ ด้วยมาตรฐานเอกชนในราคารัฐบาล</p>	
<p><b>หลุดเก็บเลือดหลวงพ่อกุณ</b></p> <p><b>สื่อนำเสนอ :</b> นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ (มติชน, คมชัดลึก, ผู้จัดการ, soudhitalk, sanook)</p> <p>- มีผู้ใช้เฟซบุ๊กโพสต์ภาพหลุดเก็บตัวอย่างเลือด มีสติ๊กเกอร์แปะชื่อ "หลวงพ่อกุณ ปรีสุทโธ 87 ปี" และมีรหัสระบุอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลข AN : 543333 อ้างเป็นโลหิตธาตุหลวงพ่อกุณ มีผู้ให้ความเห็นคาดว่าไม่ใช่ของจริง เป็นการนำมาหาเงินบนความเชื่อความศรัทธาประชาชน อยากให้ สธ. ตรวจสอบว่า หลุดเก็บตัวอย่างโลหิตดังกล่าวออกมาสู่ภายนอกได้อย่างไร เพราะจะต้องผ่านกระบวนการเก็บหรือทำลายที่ถูกต้องใน รพ. เท่านั้น</p> <p>- จากการตรวจสอบเบื้องต้นไปยัง รพ.ศรีนครินทร์ ม.ขอนแก่น ซึ่งเป็น รพ.ที่หลวงพ่อกุณระบุในพินัยกรรมว่า มอบสิทธิ์สังขารให้ใช้เป็นครูใหญ่หลังมรณภาพ ได้ความว่า หลุดเก็บตัวอย่างเลือดดังกล่าวไม่ได้เป็นของ รพ.ศรีนครินทร์ และไม่ใช่ของ รพ.มหาสารคามราชสีมา</p> <p>- เพจหมอแล็บแพนด้า ตั้งคำถามถึงการหลุดออกของโลหิตโลหิตว่า เข้าใจถึงความศรัทธาและการรวบรวมมวลสาร แต่เป็นเรื่องส่งตรวจของ รพ. แอบเอาออกมาได้อย่างไร</p> <p>- ด้านผู้โพสต์ ซึ่งแจ้งอีกครั้งหลังมีประเด็นคร่ำว่า เป็นเพียงผู้รับศรัทธาจากทุกคน หากทำอะไรไม่ถูกใจขอภัยด้วย</p>	
<p><b>กลุ่มอธิษฐานจิตกับพระเจ้ารักษาโรค</b></p> <p><b>สื่อนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ INN</p> <p>- ชาวบ้านรายหนึ่ง ในพื้นที่ ต.หนองตะไก้ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา อ้างป่วยเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท จนแทบจะเดินไม่ได้ ต่อมาได้มีคนกลุ่มหนึ่งมาหาที่บ้าน จะช่วยรักษาให้หาย พาชาวบ้านที่ป่วยไปบ้านหลังหนึ่ง ลักษณะเป็น</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ศูนย์คริสตจักร ประกอบพิธีอธิษฐานจิต ขอพรกับพระเจ้า หลังจากนั้นผู้อ้างตัวว่าป่วยก็หายป่วย ทำให้ชาวบ้านหลายคนหลงเชื่อ แห่ไปรักษา แต่สุดท้ายก็ไม่ได้หายป่วยตามที่ถูกกล่าวอ้าง ตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้น</p> <p>- นพ.สุผล ตติยนันทพร นพ.สสจ.นครราชสีมา เผยว่า ยังไม่ได้รับทราบเรื่องดังกล่าว ขอตรวจสอบข้อมูลก่อน ส่วนเรื่องการเปิดสถานบริการรักษาโรคต่าง ๆ เบื้องต้นจะสั่งการให้ สสอ.หนองบุญมาก ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง หากพบไม่มีใบอนุญาตสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ต้องสั่งปิด และดำเนินคดีตามกฎหมาย</p>	